

**ĐỀ CHÍNH THỨC**  
(Đề có 01 trang)

**Câu 1: (3,0 điểm)**

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Có thể khoan dung với người khác chính là đối xử tốt với mình. Thù hận chỉ làm cho tâm hồn của chúng ta mãi chìm trong bóng tối; ngược lại, khoan dung có thể khiến tâm hồn chúng ta được bay bổng tự do. Khoan dung có thể khiến cuộc sống của bạn thêm vui vẻ, thoải mái, mở rộng các mối quan hệ. Khoan dung cũng chính là cách giải phóng bản thân mình, để tâm hồn mình được tự do, tự tại. Nếu trên thế giới này mọi người đều đối xử theo nguyên tắc "lấy oán trả oán, lấy oán trả oán" thì e rằng tất cả chúng ta đều là kẻ thù của nhau. Bạn cần học cách khoan dung với người khác, bất kể người đó tồi tệ tới mức nào, thậm chí đã từng làm tổn hại đến bạn, bạn mới có được niềm vui thực sự, bạn sẽ thấy tâm hồn mình sáng khoái, nhẹ nhõm.

... Khoan dung với người khác chính là tìm mặt tốt của người đã làm tổn thương bạn, như thế tình cảm sẽ có sự thay đổi một cách kì diệu, bạn sẽ không cảm thấy người đó đáng ghét đến vậy. Cũng có trường hợp chúng ta mãi không quên đi lỗi lầm của người khác, mục đích là để đề phòng bị tổn thương lần nữa. Nhưng nếu cứ tích tụ những sự bức bối không vui như thế thì sẽ rất khó thoát ra khỏi bóng tối, ngày qua ngày, bạn sẽ lún chìm trong sự buồn tẻ, chán nản. Còn khi chúng ta biết bao dung cho người khác, xoá bỏ những chuyện không vui trong quá khứ thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tươi sáng, tâm hồn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không thể bỏ qua lỗi lầm của người khác mà cứ dằn nén trong lòng, tâm tình của bạn sẽ bị sự oán hận khống chế, cuối cùng người bị tổn thương nhất vẫn là bạn.

(Trích: *Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành*, Liêu Tri Phong, NXB Thanh Niên)

a. Trong đoạn (2), theo tác giả, nếu không thể bỏ qua lỗi lầm của người khác mà cứ dằn nén trong lòng thì bạn sẽ trở nên như thế nào? Xác định một phép liên kết và một thành phần biệt lập có trong đoạn (1). (1,0 điểm)

b. Nêu nội dung chính của đoạn trích. (1,0 điểm)

c. Nêu ít nhất 2 việc làm thể hiện sự khoan dung của em trong cuộc sống. (trình bày khoảng 3 đến 4 dòng). (1,0 điểm)

**Câu 2: (3,0 điểm)**

Nhà văn Hy Lạp Euripides cho rằng: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận"

Viết một văn bản nghị luận ngắn (không quá hai trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

**Câu 3: (4,0 điểm)**

Cảm nhận của em về tình cảm con người Việt Nam đối với Bác Hồ qua đoạn thơ sau:

...Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim!...

(Viễn Phương, *Viếng lăng Bác*, Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo dục)

— HẾT —

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.